

สรุปสถานการณ์การขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายทางการเกษตร

- **วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 พ.ร.บ. วัตถุดิบตราย(ฉบับที่ 3) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551** ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที่ 1 พ.ศ.2551 โดยทั้งนี้ใน มาตรา 26 ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดให้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุดิบตรายชนิดที่ 2 ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติวัตถุดิบตราย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปอีก 3 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งจะมีผลให้วัตถุดิบตรายชนิดที่ 2 และที่ 3 ข้างต้นต้องนำมาขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **22 สิงหาคม 2554** โดยใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายให้มีอายุไม่เกิน 6 ปี จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดอายุ

ในช่วงระยะเวลาภายใน 1 ปีหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายสมาคมอารักขาพืชไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่างกฎหมายที่สืบเนื่องจากพ.ร.บ. วัตถุดิบตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 รวม 2 ฉบับจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตราย และประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนดตรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตราย

- **วันที่ 20 มกราคม 2552** ประกาศกระทรวงเกษตรฯเพื่อกำหนดรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้การขอขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายมี 3 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเบื้องต้น ข้อมูลประสิทธิภาพ พิษเฉียบพลันและพิษตกค้างของสารเข้มข้นและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งต้องมาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD รวมถึงมีใบทะเบียนอนุญาตผลิตในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตโดยที่เอกสารทั้งหมดต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนประเทศ โดยต้องเป็นเอกสารระหว่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชั่วคราวในแปลงสาธิต เพื่อทราบถึงข้อมูลพิษปานกลาง พิษเรื้อรัง และพิษตกค้าง โดยให้ผลิตหรือนำเข้าวัตถุดิบตรายเป็นรายครั้งภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว การขอรับใบสำคัญขึ้นทะเบียนให้ยื่นเอกสารวิชาการตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดโดยรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุดิบตรายที่เป็นสารผสม ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติเช่นเดียวกับสารชนิดเดียว โดยผู้ขอขึ้น

¹ ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 และบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2551

ทะเบียนต้องส่งเอกสารวิชาการของวัดอุณฺโณนตรายที่เป็นสารผสมของ ส่วนประกอบแต่ละชนิด และเอกสารวิชาการของวัดอุณฺโณนตรายที่เป็นสารผสมตามรายการข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการทดลองและข้อมูลต่างๆเพื่อทราบถึงความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิษเรื้อรังระยะยาวต่อสัตว์ทดลอง

- **วันที่ 7 เมษายน 2552** สมาคมอารักขาพืชไทยเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ร่าง “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนฯ”
- **วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552** กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนฯ พ.ศ.2552 เพื่อกำหนดรายละเอียดในการยื่นเอกสารการขอขึ้นทะเบียน
- **วันที่ 14 มกราคม 2553** กรมวิชาการเกษตรมีประกาศเดือนให้บริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาขอขึ้นทะเบียนใหม่เนื่องจากใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจำนวน 27,126 ฉบับจะหมดอายุในวันที่ 22 สิงหาคม 2554
- **วันที่ 18 มกราคม 2553** มีการประชุมร่วมกันของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมอารักขาพืชไทยมีมติร่วมกันทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อถามถึงมาตรการที่จะมีถึงหากไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทัน และข้อกำหนดอื่นๆในการขึ้นทะเบียน รวมถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากทะเบียนเก่าไปสู่ทะเบียนใหม่
- **วันที่ 20 มกราคม 2553** สมาคมอารักขาพืชมีมติในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อเสนอแนะให้ทำหนังสือไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและแนะนำให้มีการขยายเวลาของการขึ้นทะเบียนออกไปอีก 1 ปีเป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2555
- **วันที่ 26 มีนาคม 2553** ที่ประชุมของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรมีความเห็นว่าจะต้องร่วมมือกับสมาคมอื่นๆเช่น สมาคมอารักขาพืช สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ เพื่อหารือในประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนวัดอุณฺโณนตราย
- **วันที่ 14 ตุลาคม 2553** คณะกรรมการบริหารสมาคมอารักขาพืชไทยเข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นเงื่อนไขของเวลาในการขึ้นทะเบียนครั้งใหม่
- **วันที่ 27 ธันวาคม 2553** กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนฯ (ฉบับที่ 2) เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมถึงการละเว้นการยื่นข้อมูลวัดอุณฺโณนตรายทาง

การเกษตรบางรายการและกำหนดขนาดของการบรรจุวัตถุดิบทราย หลังจากผ่านการปรึกษาหารือกับ สมาคมสารเคมีการเกษตร

- **วันที่ 5 มกราคม 2554** คณะกรรมการบริหารสมาคมอารักขาพืชไทยเข้าถวายพรปีใหม่ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้หารือถึงแนวทางการร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสององค์กรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- **วันที่ 21 เมษายน 2554** นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจว่า การที่อ้างว่าเสร็จไม่ทันเพราะความล่าช้าของบุคลากรนั้นไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะกฎหมายเริ่มตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งล่วงเลยมากกว่า 3 ปีแล้ว จะอ้างว่าขึ้นทะเบียนไม่ทันนั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะรับฟังได้ ปัจจุบันได้มีบริษัทยื่นมาขอจดทะเบียนแล้ว 1,115 ราย กำลังเร่งให้ทันวันที่ 22 สิงหาคมปีนี้ หากไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ทัน ในข้อกฎหมายอนุโลมให้ขายได้อีก 2 ปี แต่ไม่สามารถผลิตใหม่ได้เท่านั้น ยอมรับอาจจะมีบางส่วนเสร็จไม่ทัน "เงื่อนไขดังกล่าวกำหนดเป็นกฎหมายแล้ว หากจะดำเนินการสิ่งใด ก็ต้องเป็นกฎหมายที่ใช้แก้กฎหมายเท่านั้น จะไม่พอใจข้อนั้นข้อนี้เปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจไม่ได้ ตั้งแต่มารับตำแหน่งอธิบดี ปัจจุบันระยะเวลา 7 เดือนแล้ว พยายามอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มาขึ้นทะเบียนสารเคมีใหม่ให้มากที่สุด"
- **วันที่ 25 เมษายน 2554** นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรร่วมกับสมาคมอารักขาพืชและอีก 5 สมาคมจัดงานประชุม “ 22สิงหา หมดเวลาพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเกษตร” พร้อมกับเรียกร้องให้กรมวิชาการเกษตรแก้ไขกฎหมายเพื่อขยายเวลาการขึ้นทะเบียนไปอีก 2 ปี โดยที่ขณะนี้ทางกรมฯได้พิจารณาแนวทางให้วัตถุอันตรายที่มีการผลิตแล้วและอยู่ในร้านค้าสามารถจำหน่ายได้ต่อไปอีก 2 ปี